

Những bông hoa bình dị trong chiến dịch đặc biệt



Thiếu tá Nguyễn Thị Lệ Oanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Hưng Hà cùng cán bộ, chiến sĩ làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip điện tử tại xã Hồng Lĩnh.

Những ngày này, trên khắp cả nước, chiến dịch làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân gắn chip điện tử (CCCDGCDT) đang vào giai đoạn nước rút. Tại Thái Bình, hàng loạt hồ sơ cá nhân của người dân đã được hoàn thiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và gần 1 triệu người dân được làm thủ tục cấp CCCDGCDT. Đó là những con số biết nói, mang tính thuyết phục khẳng định kết quả từ những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng công an, trong đó có các cán bộ, chiến sĩ nữ đã và đang nỗ lực không ngừng, tạm gác lại công việc gia đình, hạnh phúc riêng cùng trách nhiệm của người vợ, người mẹ xung phong tham gia chiến dịch.

Như thường lệ, 3 giờ sáng là thời điểm Thiếu tá Nguyễn Thị Lệ Oanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Hưng Hà bắt đầu một ngày mới. Khi các con còn đang thì chị đã lên đường thực hiện nhiệm vụ cấp CCCDGCDT cho người dân. Từ ngày bước vào chiến dịch, Thiếu tá Nguyễn Thị Lệ Oanh chưa khi nào được về nhà trước 12 giờ đêm, công việc gia đình, chăm sóc con nhỏ đều phải nhờ cậy vào người thân... Ngoài điều hành, chỉ huy trực tiếp công tác cấp CCCD trên địa bàn huyện, chị còn đến từng điểm cấp CCCD lưu động để nắm tình hình, kịp thời xử lý công việc phát sinh. Thiếu tá Nguyễn Thị Lệ Oanh chia sẻ: Chúng tôi bắt đầu cấp CCCD từ 4 giờ sáng hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau, nhưng thời gian từ 3 giờ sáng chúng tôi đã phải có mặt để làm công

tác chuẩn bị. Phương châm làm việc của cán bộ, chiến sĩ là "Làm hết việc chứ không hết giờ, còn dân đợi là còn làm" nên thời gian làm việc thường kéo dài hơn so với kế hoạch. Hai con còn nhỏ, chồng mất sớm đòi hỏi tôi phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều để hoàn thành công việc và dành thời gian chăm sóc các con. Rất may mắn, tôi được cha mẹ hai bên giúp đỡ để yên tâm công tác, cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giống như Thiếu tá Nguyễn Thị Lệ Oanh, những ngày này, Thượng úy Phạm Thị Ngọc Anh cũng đồng đội đang tập trung cao độ cho việc cấp CCCDGCDT cho người dân trên địa bàn huyện Tiên Hải. Là cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện nhưng chị đã tự nguyện đăng ký cùng đồng đội tham gia cấp CCCD. Mặc dù con nhỏ nhưng

Thượng úy Phạm Thị Ngọc Anh đã sắp xếp công việc gia đình, hai cháu nhỏ ở nhà nội trông coi, chăm sóc để có thời gian cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thượng úy Phạm Thị Ngọc Anh chia sẻ: Không chỉ hai vợ chồng tôi mà tất cả cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cấp CCCD, phục vụ người dân theo 3 ca, thời gian làm việc bắt đầu từ 3 giờ sáng nhưng chúng tôi không có giờ kết thúc, khi nào còn người dân thì chúng tôi còn làm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp CCCD, cán bộ, chiến sĩ luôn chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời sử dụng loa phát thanh báo, nhắc nhở để người dân biết và nâng cao ý thức trách nhiệm phòng, chống dịch. Mặc dù con nhỏ nhưng vợ chồng tôi đã sắp xếp công việc gia đình,



Thượng úy Phạm Thị Ngọc Anh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện Tiên Hải làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân tại trụ sở Công an huyện.

gửi hai cháu cho ông bà để có thời gian cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Gần 2 giờ sáng, phòng làm việc của Đại úy Bùi Hồng Hải, Trưởng Công an xã Vũ Hội (Vũ Thư) vẫn sáng ánh đèn. Những ngày này, Đại úy Bùi Hồng Hải cùng đồng đội đang khẩn trương thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp, quản lý CCCD vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, lập thành tích hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề "Tận tụy, gần gũi, thân thiện, an toàn và an dân" tại địa bàn cơ sở.

Xã Vũ Hội có trên 12.000 nhân khẩu nên việc cập nhật thông tin cá nhân của người dân là một khối lượng công việc rất lớn đòi hỏi Đại úy Bùi Hồng Hải và đồng đội phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều để bảo đảm tiến độ đề ra. Đại úy Bùi Hồng Hải chia sẻ: Cán bộ, chiến sĩ Công an xã luôn nêu cao tinh thần "Vi nhân dân phục vụ", nỗ lực khắc phục khó khăn, tăng ca, làm thêm giờ, làm cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ để bảo đảm tiến độ. Tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với Công an xã bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn; tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đồng đội thực hiện tốt công tác chuyên môn, bản thân tôi cũng luôn cố gắng làm tốt vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình. Chồng tôi đang công tác tại Trại tạm giam, Công an tỉnh, cũng phải trực thường xuyên nên hai vợ chồng phải sắp xếp thời gian một cách khoa học, hợp lý để vừa bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vừa chu toàn công việc gia đình.

Sự khắc nghiệt của thời tiết mùa hè và khối lượng lớn công việc không làm mất đi nụ cười trên môi và trái tim đầy nhiệt huyết của những nữ cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Bình. Câu chuyện của Thiếu tá Nguyễn Thị Lệ Oanh, Thượng úy Phạm Thị Ngọc Anh và Đại úy Bùi Hồng Hải là một trong rất nhiều câu chuyện trong chiến dịch với những "con số, đường vân" của lực lượng Công an Thái Bình... Tin tưởng rằng, với sự bền bỉ, nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh nói chung và những bông hoa bình dị trong chiến dịch đặc biệt nói riêng, Công an Thái Bình sẽ sớm hoàn thành chỉ tiêu dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sản xuất, cấp và quản lý CCCDGCDT.

DUY HÙNG (Công an tỉnh)

ĐIỆN LỰC KIẾN XƯƠNG

Nỗ lực cấp điện ổn định mùa nắng nóng

Thời tiết nắng nóng, để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Điện lực Kiến Xương chủ động triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng cung ứng điện, bảo đảm cấp điện ổn định.



Điện lực Kiến Xương kéo bổ sung dây dẫn chống quá tải bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định mùa nắng nóng.

Điện lực Kiến Xương được giao quản lý, vận hành hệ thống lưới điện gồm 11 đường dây trung thế dài 350km, 800km đường dây hạ thế và 455 trạm biến áp phục vụ cấp điện cho 94.000 khách hàng thuộc 33 xã, thị trấn. Ông Phạm Bạch Đằng, Phó Giám đốc Điện lực Kiến Xương cho biết: Ngay từ đầu năm, đơn vị đã lập phương án, bố trí nguồn vốn để triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa lưới điện góp phần chống quá tải lưới điện. Ngoài cấp điện dân sinh, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, đơn vị còn bảo đảm cấp điện cho các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn. Hiện tại, đơn vị đang cải tạo nâng cấp một đường dây từ 10kV lên 22kV, triển khai một số gói đầu tư xây dựng nâng cấp các đường dây mạch vòng nối với thành phố, Tiên Hải để hỗ trợ cấp điện khi có sự cố. Triển khai gói đầu tư xây 13 trạm biến áp chống quá tải ở các xã và nâng cấp, thay thế 20km đường dây hạ thế. Thường xuyên theo dõi, huy động tối đa nguồn công suất phản kháng lưới điện trung, hạ áp, nguồn công suất phản kháng của khách hàng để tránh điện áp thấp và giảm dòng điện truyền tải trên đường dây, thiết bị. Kiểm tra lưới điện ngày, đêm và sử dụng camera nhiệt kiểm tra các điểm tiếp xúc trên đường dây thiết bị, kiểm tra phòng điện cục bộ các thiết bị trong trạm kios hợp bộ, đầu cấp ngầm trung áp, cách điện đường dây trung áp.

Điện lực Kiến Xương cũng quản triệt tới toàn thể cán bộ, nhân viên thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm từ việc trực xử lý sự cố đến nâng cấp cải tạo các hạng mục. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức, cá nhân phụ trách từng khu vực và có kế hoạch thực hiện cụ thể theo ngày, tuần, tháng. Chấp hành nghiêm chế độ trực vận hành, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt. Yêu cầu khi xảy ra sự cố lưới điện, các đội quản lý vận hành phải huy động ngay nhân lực, phương tiện để xử lý nhanh sự cố, kịp thời khôi phục điện trở lại cho khách hàng trong thời gian nhanh nhất. Bố trí tăng cường lực lượng ứng trực khi nhiệt độ ngoài trời từ 36°C trở lên để kịp thời xử lý sự cố, giảm thời gian mất điện của khách hàng. Trong các ngày mùa hè, các đội quản lý vận hành chủ động đăng ký kế hoạch ngừng cấp điện và thực hiện các công việc trên lưới từ sáng sớm.

Trong lĩnh vực kinh doanh, để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Điện lực Kiến Xương còn thường xuyên trao đổi, nắm bắt kế hoạch sản xuất của các khách hàng lớn để chủ động cung cấp điện. Triển khai dịch vụ lắp đặt dây sau công tơ bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế phụ tải vào giờ

cao điểm qua nhiều hình thức như viết bài, phóng sự, tuyên truyền trực tiếp, in tờ rơi gửi khách hàng. Ông Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội Quản lý vận hành số 1 cho biết: Đội có 11 người, quản lý, vận hành lưới điện 21 xã trên địa bàn huyện. Để ngăn ngừa và giảm thiểu các sự cố, Đội đã kiểm tra lưới điện ngày, đêm và xử lý các điểm khuyết, tồn tại của lưới điện, tổ chức thông kê, theo dõi, giám sát chặt chẽ các thông số vận hành của lưới điện. Kiểm tra sửa chữa, phát quang hành lang lưới điện, thực hiện các giải pháp nhằm tránh quá tải các trạm biến áp phân phối. Trong thời điểm nắng nóng gay gắt vừa qua, Đội đã tập trung lực lượng từ 5 giờ sáng tại hiện trường để cải tạo, nâng cấp đường dây, kịp thời cung cấp điện cho nhân dân trước giờ nắng nóng cao điểm. Ngoài ra còn phân công lực lượng cán bộ trực sẵn sàng xử lý sự cố mất điện.

Tuy nhiên, trong 5 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện Kiến Xương vẫn xảy ra 49 sự cố lưới điện, trong đó có 15 vụ do người dân thả diều. Do đó, Điện lực Kiến Xương mong muốn chính quyền địa phương, các cấp cùng vào cuộc tuyên truyền người dân không thả diều để bảo đảm an toàn lưới điện, chung tay cùng ngành điện thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

THU THỦY

Thời gian qua, Đài Truyền thanh xã Nam Cường (Tiên Hải) luôn là kênh thông tin hữu ích, giữ vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đã thành thông lệ, hàng ngày, ông Lưu Văn Biên, thôn Chí Cường vẫn đều đặn đón nghe chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh xã. Ông dành sự quan tâm đặc biệt đến các tin, bài tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM nâng cao; các giải pháp của chính quyền địa phương hiện phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống nhân dân. Ông Biên chia sẻ: Các chương trình của Đài Truyền thanh xã rất có ích, giúp tôi biết được rất nhiều thông tin từ trung ương, tỉnh, huyện và trong xã. Từ những thông tin mà Đài truyền tải về xây dựng NTM, tôi cũng như nhiều hộ dân khác trong thôn luôn tự nguyện tham gia các phong trào vệ sinh đường làng ngõ xóm, bảo đảm an ninh trật tự, đóng góp ngày công lao động, ủng hộ về vật chất để xây dựng NTM nâng cao. Tinh thần, ý thức trách

NAM CƯỜNG

Đài truyền thanh góp phần xây dựng nông thôn mới

nhiệm của mỗi người dân được khơi dậy, phát huy, cùng chung sức xây dựng quê hương Nam Cường ngày càng đổi mới. Ông Nguyễn Viết An, Trưởng đài Truyền thanh xã Nam Cường cho biết: Thời gian qua, Đài Truyền thanh xã đã đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền bảo đảm tính định hướng, phong phú, hấp dẫn người nghe. Thông qua nội dung tuyên truyền trên Đài, bà con nhân dân kịp thời nắm bắt những thông tin thời sự bổ ích, nhất là những nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Với 1 máy tăng âm 1.200W, 15 cùm loa, 33 loa được lắp đặt ở 3 thôn, hàng ngày, ngoài việc tiếp âm các chương trình của đài cấp trên, mỗi tuần Đài Truyền thanh xã còn xây dựng chương trình địa phương với nội dung phong phú, đa dạng, phản ánh các sự kiện, hoạt động diễn ra tại địa phương. 5 tháng đầu năm 2021, Đài Truyền thanh xã đã thực hiện 22 chương trình. Để

có lượng tin, bài phong phú, đáp ứng đủ cho các chương trình, ngoài sự nâng nỗ, nhiệt tình của cán bộ Đài, Đài còn duy trì tốt đội ngũ cộng tác viên của các đoàn thể để làm cho các chương trình thêm phong phú và sinh động. Đặc biệt, thời gian qua, công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại địa phương đã thành công tốt đẹp.

Ông Mai Văn Hoài, Chủ tịch UBND xã Nam Cường cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy sức dân trong xây dựng NTM nên từ năm 2013 Nam Cường là một trong những xã đầu tiên của huyện Tiên Hải về đích NTM. Để nối tiếp thành công này, trong giai đoạn xây dựng NTM nâng cao, xã luôn coi trọng công tác tuyên truyền để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của chương trình, từ đó chung sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện. Lợi thế



Đài Truyền thanh xã Nam Cường là kênh thông tin hữu ích với người dân địa phương.

của Đài Truyền thanh xã là khả năng đưa tin nhanh, trực tiếp đến với người dân theo cách gần gũi, thiết thực nhất. Đảng

ủy xã đã chỉ đạo Đài tăng cường xây dựng các chuyên mục, tin, bài tuyên truyền về xây dựng NTM nâng cao, nhận được sự

hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, Đài thường xuyên phát các tin, bài, gương người tốt việc tốt

có tác động tích cực, trực tiếp tới ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong thực hiện các phong trào thi đua như: phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự... Đài Truyền thanh xã đã trở thành kênh thông tin rộng rãi, truyền đạt nhanh mọi thông báo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đến người dân. Thời gian qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xã Nam Cường đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tiêu biểu như: tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,94%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 92%... Đến nay, xây dựng NTM nâng cao, xã còn thực hiện 3 tiêu chí là: trường học, sản xuất, môi trường. Để hoàn thành các tiêu chí trong năm nay, xã tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó tiếp tục nâng cao vai trò của Đài Truyền thanh xã về công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, góp phần tạo động lực, khí thế phấn đấu hoàn thành NTM nâng cao theo kế hoạch đã đề ra.

MANH THẮNG